

# มาตรการลงโทษ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันและก๊าซ คป.สร.

ลำดับ	สาเหตุ	มาตรการลงโทษ				หมายเหตุ
		ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่ 1)	ครั้งที่4 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่ 1)	
1	ทำน้ำมันล้น หรือก๊าซรั่ว (กรณีสาเหตุเกิดจาก พชร.)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	- ห้ามเข้าคลัง 15 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พชร.		ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์กำจัด ค่าสินค้า
2	เสียบท่อจ่ายฉีดน้ำมันไม่สนิท แต่ผลิตภัณฑ์ปนบื้อน/ทำอุปกรณ์คลังเสียหาย เช่น ถาดรองน้ำมัน, ถังรองน้ำมัน, สายกราวด์, หัวเติมน้ำมัน ฯลฯ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ห้ามเข้าคลัง 3 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ห้ามเข้าคลัง 5 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พชร. - ชดใช้ค่าเสียหาย	
3	วิ่งย้อนศรในแมย์ / ผ่าฝืนกฎระเบียบฯ ของคลัง/ ขับรถเร็วเกินกำหนด	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ห้ามเข้าคลัง 1 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ห้ามเข้าคลัง 3 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ไม่อนุญาตให้เข้าคลัง - อบรมทบทวนความปลอดภัย	
4	ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานการรับน้ำมัน รับก๊าซ เช่น ไม่ได้ปิดวาล์วน้ำมันหลังถัง ไม่แขวนกุญแจ ไม่สวมที่ครอบท่อไอเสีย	- ตักเตือนด้วยวาจา - บันทึกประวัติ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ห้ามเข้าคลัง 1 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ไม่อนุญาตให้เข้าคลัง - อบรมทบทวนความปลอดภัย	
5	สภาพรถไม่พร้อม					
	5.1 ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว แตกชำรุด	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	รวมรถบรรทุกหล่อสีและบรรทุกถังก๊าซเปล่า
	5.2 ยางเสื่อมสภาพ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	รวมรถบรรทุกหล่อสี
	5.3 ระบบลม	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	
	5.4 ระบบ สายกราวด์ป้องกันล้น (เดิมล้าง)ไม่ทำงาน ระบบระบายน้ำมันกลับไม่ทัน(มีเสียงดัง)	- ตักเตือนด้วยวาจา - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	ห้ามพชร.เข้าคลังทั่วประเทศ - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	ห้ามพชร.เข้าคลังทั่วประเทศ - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	
	5.5 รถน้ำมันเข้าเติม แล้วขาด หรือเกิน บ่อย	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดหน้า	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดหน้า	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดหน้า	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดหน้า	
	5.6 ที่ครอบแบตเตอรี่ สายดึงวาล์วฉุกเฉิน สวิตช์ตัดไฟ	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	
6	ห้ามบุหรี่ ไม้ขีด ไฟแช็ค โทรศัพท์มือถือ คีมสุรา	- ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ห้ามเข้าคลัง 15 วัน	- ห้ามพชร.เข้าคลังทั่วประเทศ		
7	เจตนาทุจริต เช่น ปรับแต่งอุปกรณ์ ขโมยน้ำมัน ค้างวง ฯลฯ	- ห้ามพชร.เข้าคลังทั่วประเทศ				
8	นำรถเข้าไปจอดในพื้นที่ลานรถน้ำมันก๊าซ หลังจากรับน้ำมันเสร็จ (โดยไม่ขออนุญาตจาก พ.ปตท. ก่อน)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พชร.	- ห้ามพชร.เข้ารับน้ำมันคลัง		
9	จอดรถระหว่างการขนส่งให้ลูกค้า โดยไม่แจ้งให้คลังฯทราบ (ไม่จอดรถจุดที่กำหนดไว้)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 15 วัน	- ห้ามพชร.เข้ารับน้ำมันคลัง		

# มาตรการลงโทษ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันและก๊าซ คป.สร.

ลำดับ	สาเหตุ	มาตรการลงโทษ				หมายเหตุ
		ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่ 1)	ครั้งที่4 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่ 1)	
10	จอตระการระหว่างการขนส่งให้ลูกค้า โดยไม่แจ้งให้คลังฯทราบ (ไม่จดตรงจุดที่กำหนดไว้) ลูกค้าแจ้งน้ำมันขาดเป็น	- คณะกรรมการสอบสวน - ห้ามพชร.เข้ารับน้ำมันคลัง				รวมทั้งผู้ประสานงาน บ.ศิรินคร จก.พนักงาน กากเบ้น
11	พบเจอ ทั้งขยะ สวดซีล และพบหมายเลขซีลใช้แล้วทั้งบริเวณพื้นที่คลังฯ ในพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน	- ค่าปรับตัวละ 100 บาท และห้ามเข้าคลัง 5 วัน และมอบพร้อมนำเพื่อประโยชน์ให้กับคลังฯ				
12	พบเจอ หรือสู่อแววเข้าข่าย เล่นการพ่น สีพ ซ้อ ขาย ยาเสพติด ภายในบริเวณคลังฯ	- ให้คณะกรรมการ สอบสวน ประกอบด้วย ผู้บริหารบริษัท และคณะกรรมการคลังฯ โดยมีบทลงโทษห้ามเข้าคลังฯ และทำการ Black List ในระบบ SAP - ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย				
13	พบเจอ ถึงน้ำมันหรือแก๊สลงน้ำมัน ติดมากับรถขณะเข้ารับ น้ำมันในคลังฯ	- ตกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามเข้าคลังตลอดชีพ			
14	ไม่ดับเครื่องยนต์ จุดตรวจสอบข้อ 2 เพื่อให้พนักงานฯ ตรวจสอบปริมาณน้ำมัน	- ตกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามเข้าคลังตลอดชีพ			
15	หากพนักงานทำผิดกฎความปลอดภัยของคลังฯ ตามข้อ 1-9	- ให้คณะกรรมการ สอบสวน ประกอบด้วย ผู้บริหารบริษัท ตัวแทนแผนกปฏิบัติการน้ำมัน แผนกบริการขาย - กำหนดทุกวินาทีครั้งแรกของเดือน - ในการอบรมทบทวนความปลอดภัย ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ครั้ง (คลังออกใบเสร็จ)				

ประกาศ ณ. วันที่ 5 มกราคม 2562

  
 (นายภูซังค์ มณีน้อย)  
 ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

บทลงโทษพนักงานขับรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ลูกค้าของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ทำผิดครั้งที่	ประเภทบทลงโทษ					
	A	B	C	D	E	F
	(ฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติทั่วไป)	(ประมาท, เลินเล่อ)	(ตั้งใจฝ่าฝืนระเบียบที่สำคัญของคลังน้ำมัน)	(กฎหมายและความปลอดภัย)	(ทรัพย์สินเสียหาย)	(ประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย)
1	ไม่ให้รับผลิตภัณฑ์จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 7 วัน	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 30 วัน	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ตลอดไป	ห้ามนำรถออกจากคลังจนกว่าจะสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้	ข้อ B + ข้อ E
2	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 24 ชั่วโมง	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 30 วัน	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ตลอดไป	-	ปฏิบัติตามครั้งที่ 1 และไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 1 สัปดาห์ ห้ามนำรถออกจากคลังจนกว่าจะสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบ*ได้	ข้อ B + ข้อ E
3	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 7 วัน	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ตลอดไป	-	-	ปฏิบัติตามครั้งที่ 1 และไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 1 เดือนห้ามนำรถออกจากคลังจนกว่าจะสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบ*ได้	ข้อ B + ข้อ E
4	ไม่ให้เข้ารับผลิตภัณฑ์ 30 วัน	-	-	-	-	-

หมายเหตุ การกระทำความผิดทุกครั้ง ต้องทำการอบรมซ้ำ พwr.จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

หมายเหตุ

- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บริษัท ประกันภัย,หนังสือยินยอมรับผิดชอบความเสียหายของ พwr./ลูกค้า หรือผู้แทนขายติดตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- ระยะเวลาการลงโทษกระทำความผิดครอบคลุมภายใน 1 ปี นับจากวันที่กระทำความผิด

บทลงโทษพนักงานขับรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ลูกค้ำของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	การกระทำความผิด	ประเภทบทลงโทษ
1	<p>พนักงานขับรถ</p> <p>1.1 ไม่ติดบัตรประจำตัวพนักงานขับรถขณะอยู่ในคลังฯ</p> <p>1.2 แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ หรือไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในเขตควบคุมฯ</p> <p>1.3 มีเศษขวด,ซีด,สิ่งของอื่นๆ อยู่บนหลังรถของรถน้ำมัน หรือในช่อง COMPARTMENT ของรถ</p> <p>1.4 ทิ้งเศษขยะ,วัสดุ,ขวด,ซีด หรือสิ่งของใดๆ ลงบนพื้นคลังฯ(ไม่ทิ้งขยะลงถังตามประเภทถังที่กำหนดไว้)(ปรับตัวละ 100 บาท)</p> <p>1.5 นำบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผลิตภัณฑ์เข้าไปในบริเวณโรงจ่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>1.6 ซ่อมแซม คัดแปลง แก้ไขรถบรรทุกหรือถ่าน้ำมันเชื้อเพลิงขณะที่อยู่ในบริเวณคลังน้ำมันก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>1.7 เสียบท่อจ่ายคิณ้ำมัน ไม่ลั่น แต่ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน/ทำอุปกรณ์คลังเสียหาย เช่น ถาดรองน้ำมัน,ถังรองน้ำมัน สายกราวด์,หัวเติมน้ำมัน ฯลฯ</p> <p>1.8 ทำการถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างรถคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่ง หรือถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างช่องบรรทุกในคันเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม</p> <p>1.9 ทุจริตหรือเจตนาลักลอบนำทรัพย์สินของบริษัทออกนอกพื้นที่ หรือมีประวัติเรื่องผลิตภัณฑ์</p> <p>1.10 ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท และส่งผลกระทบต่อกรจ่ายผลิตภัณฑ์</p> <p>1.11 ทำซีดสูญหาย ปรับเป็นเงินจำนวนตัวละ 100 บาท (ครั้งที่ 1 ปรับและตักเตือน,ครั้งที่ 2 ปรับ และห้ามเข้ารับผลิตภัณฑ์ 7 วัน, ครั้งที่ 3 ปรับและห้ามเข้ารับผลิตภัณฑ์ 30 วัน, ครั้งที่ 4 ปรับและห้ามเข้ารับตลอดชีพ )</p> <p>1.12 พบเจอ ถังน้ำมันหรือแกลลอนน้ำมัน ดิมมากับรถขณะเข้ารับน้ำมันในพื้นที่คลังฯ</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>B</p>
2	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับน้ำมัน</p> <p>2.1 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานการรับน้ำมัน รับก๊าซ เช่น ไม่ได้ปิดวาล์วน้ำมันสันหลังถังไม่แขวนกุญแจ ไม่สวมที่ครอบท่อไอเสีย ไม่ดับเครื่องยนต์ หรือไม่หมุนล้อไม่ดึงวาล์วก่อนรับน้ำมัน ไม่ครอบท่อไอเสีย,ไม่ดับเครื่องยนต์ จุดตรวจสอบข้อ 2</p> <p>2.2 จอดรถในพื้นที่ห้ามจอด,เกิดขวางการจราจร,ทางออกฉุกเฉิน หรือ อุปกรณ์ดับเพลิงของคลังฯหรือพื้นที่ห้ามจอด</p> <p>2.3 ขับรถถอยหลังในโรงจ่ายผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคลังฯ</p> <p>2.4 ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยภายหลังจากการใช้งาน</p> <p>2.5 ไม่ปฏิบัติตามเส้นทางจราจรของคลังน้ำมัน,ใช้ความเร็วมากกว่า 20 กม./ชม. หรือขับรถโดยประมาท</p> <p>2.6 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟภายในบริเวณเขตควบคุมประกายไฟตามที่คลังกำหนด</p> <p>2.7 สูบบุหรี่ปในเขตคลังฯ(ยกเว้นบริเวณจุดที่กำหนดไว้)</p>	<p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>C</p>
3	<p>ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและกฎหมาย</p> <p>3.1 สูดคม หรือเสพของมีนเมา สารเสพติดทุกชนิด ก่อนหรือระหว่างที่อยู่ภายในคลังฯ</p> <p>3.2 กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยทำให้อุปกรณ์หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ แก๊ซ หรือ ปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ของคลังน้ำมัน ขโมยน้ำมันค้างวงง</p> <p>3.4 พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด สิ่งเสพติด ทุกชนิดเข้าพื้นที่คลังฯ</p> <p>3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คลังฯหรือแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพต่อพนักงานคลังฯหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทในบริเวณคลังฯ</p>	<p>C</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p>
4	<p>สภาพรถไม่พร้อม</p> <p>4.1 ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว แดกชำรุด ขางเสื่อมสภาพ ระบบลม ใช้งานไม่ได้ขณะรับน้ำมัน รถน้ำมันเข้าเติม แล้วขาด หรือเกิน บ่อย</p> <p>4.2 ระบบ สายกราวด์ป้องกันสัน (เดิมล่าง)ไม่ทำงาน ระบบระบายน้ำมันกลับไม่ทัน(มีเสียงดัง)</p> <p>4.3 ที่ครอบเบคเตอร์ สายดึงวาล์วฉุกเฉิน สวิทซ์ตัดไฟ ชำรุด</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
5	<p>อื่นๆ</p> <p>5.1 ทำให้ผลิตภัณฑ์รั่วไหล,หก หรือสันจากถังบรรจุ หรือมีเหตุต้องให้มีการสูบล้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่คลังฯ ปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>5.2 นำรถเข้าไปจอดในพื้นที่ลานรถน้ำมัน/ก๊าซ หลังจากรับน้ำมันเสร็จ (โดยไม่ขออนุญาตจาก พ.ปคท.ก่อน)</p> <p>5.3 จอดรถระหว่างการขนส่งให้ลูกค้ำ โดยไม่แจ้งให้คลังฯทราบ(ไม่จอดตรงจุดที่กำหนดไว้) ลูกค้ำแจ้งน้ำมันขาดเป็น(รถส่งให้)</p>	<p>F</p> <p>B</p> <p>D</p>